

ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามดังนี้:

มาตรฐานสากลสำหรับผู้จัดหาสินค้า

การปฏิบัติต่อพนักงาน เฮนส์แบรนด์ส์มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้เกียรติ และเคารพ เราเชื่อมั่นในการทำธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

แรงงานเด็ก ผู้จัดหาสินค้าจะไม่ว่าจ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ และต้องไม่จ้างแรงงานที่อายุไม่ถึง 15 ปี ในทุกกรณี ยกเว้นนักแสดงและนายแบบหรือนางแบบสำหรับสื่อและโฆษณา ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเด็กที่บังคับใช้

ค่าตอบแทน ผู้จัดหาสินค้าต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

การเลือกปฏิบัติ ผู้จัดหาสินค้าจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ เฮนส์แบรนด์ส์สนับสนุนผู้จัดหาสินค้าที่ให้โอกาสการจ้างงานแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

แรงงานทาส ผู้จัดหาสินค้าจะต้องไม่ใช่แรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานที่มีได้สมัครใจทำงาน รวมทั้งการทำงานเพื่อชดใช้หนี้สิน

เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการต่อรองเป็นหมู่คณะ ผู้จัดหาสินค้าพึงเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานในฐานะการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเคารพสิทธิของพนักงานในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกลุ่มการเรียกร้องใดๆ โดยไม่สมัครใจ

สุขภาพและความปลอดภัย ผู้จัดหาสินค้าจะดำเนินธุรกรรมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อกูลต่อสุขภาพของพนักงาน ในกรณีที่เป็นไปได้ ควรจัดที่พักและพื้นที่บริการอาหารไว้ด้วย

การคุกคามหรือล่วงละเมิดในที่ทำงาน ผู้จัดหาสินค้าจะต้องปกป้องพนักงานจากการถูกคุกคามและละเมิดทั้งทางกาย วาจา จิตใจและทางเพศ และจะไม่ใช้วิธีลงโทษใดๆ ที่มีผลทางกายต่อพนักงาน

ชั่วโมงทำงาน ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยชั่วโมงทำงานโดยเคร่งครัดทุกประการ

สิ่งแวดล้อม เฮนส์แบรนด์ส์สนับสนุนการร่วมธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้าที่ร่วมแบ่งปันความห่วงใยและความทุ่มเทในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทุกประการ รวมทั้งพึงใช้แผนพัฒนา หรือโครงการที่ช่วยลดมลภาวะและการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

ความเที่ยงตรงของการบันทึกธุรกรรม ผู้จัดหาสินค้าจะต้องบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน และบัญชีรายการต่างๆ อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และจะต้องไม่มีเจตนาหลบเลี่ยง หรือบันทึกข้อมูลเท็จ ผู้จัดหาสินค้าจำเป็นต้องจัดการข้อมูลทางบัญชีภายใต้ระบบการควบคุมตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และต้องสอดคล้องกับการดำเนินการของเฮนส์แบรนด์ส์